
sþ. 146. Fyrirspurn [141. mál]
til fjármálaráðherra um útgjaldaauka ríkissjóðs vegna kjarasamninga opinberra starfs-
manna.

Frá Jóni Baldvini Hannibalssyni.

1. Hversu hárri fjárhæð hefðu launagreiðslur til ríkisstarfsmanna, sem féllu niður meðan á
verkfalli stóð, numið?

2. Hver er áætlaður útgjaldaauki ríkissjóðs vegna kauphækkana ríkisstarfsmanna
a. á mánuði,
b. á einu ári?

3. Hversu stór hluti útgjalda ríkissjóðs (sbr. 2 b) má áætla að skili sér aftur í ríkissjóð í
formi beinna og óbeinna skatta ef tekið er tillit til margfeldisáhrifa aukinnar neyslu?


